



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคันไชย
ที่ สน ๓๑๙๐๑/ ๒๑๐ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒
เรื่อง ขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคันไชยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ถึง มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒)

เรียน นายกอง้องการบริหารส่วนตำบลศรีคันไชย

เรื่องเดิม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ข้อเท็จจริง คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รอบเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ถึง มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒) เพื่อเป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นไปตามระเบียบฯ โดยการประเมินผลจากจำนวนโครงการพัฒนาที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ได้นำมาไว้ในข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๒ ตามรายละเอียดแนบท้าย

ข้อพิจารณา เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคันไชย จึงได้เสนอการจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นได้รับทราบและ แจ้งต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคันไชย รับทราบต่อไป

ข้อเสนอแนะ สำหรับปัญหาที่พบในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑-๒๕๖๔ นั้น พบว่าโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาฯ ถูกนำไปดำเนินการได้ในจำนวนที่ค่อนข้างน้อย ทำให้การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาได้ค่อนข้างต่ำ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)


(นางประภาพันท์ ฐานวิเศษ)

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ

พิจารณาแล้ว

ทราบ () ไม่ทราบ

(ลงชื่อ)


(นายวีระศักดิ์ สุทธิอาจ)

นายก้องการบริหารส่วนตำบลศรีคันไชย